
 
 

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
วันเสาร์ที่ ๒๓พฤษภาคม ๒๕๕๘  

ณ ห้องประชุมอ านวยการ ๑ อาคารอ านวยการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
*******************  

 

คณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรีได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘  
 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรคีรั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ณ ห้องประชุมอ านวยการ ๑ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
โดยไม่มีการปรับแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
  ๓.๑ ผลการด าเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา   

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 
เช่นการให้บริการด้านการเรียนการสอนการให้บริการงานวิจัย การให้บริการชุมชนและสรุปผลสมาชิกของศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘  

 

  ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต  
๓.๒.๑ การจัดท าค าชี้แจงการใช้งานอุปกรณ์ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา    
ทีป่ระชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต

เรื่องการจัดท ารายละเอียดการใช้เครื่องมือออกก าลังกาย ภายในห้องเสริมสร้างสมรรถภาพกล้ามเนื้อหัวใจและ
ระบบไหลเวียนโลหิตจ านวน  ๓๒ เครื่อง  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ    
๔.๑ รายงานการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ที่ประชุมรับทราบ รายงานการรับนักศึกษาปีการศึกษา๒๕๕๘ โดยวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ซ่ึง
ประเภทโควตา ด าเนินการรับสมัครและรายงานตัวเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ และประเภททั่วไป ด าเนินการรับ
สมัคร ระหว่างวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  และ สอบคัดเลือกเม่ือวันพุธที่ ๑๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีจ านวนผู้สมัครสอบ ดังนี้ 

 
 
 



 
 

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก 
แผนการรับ 

๒๕๕๘ 

ประเภท
โควตา 

รายงานตัว 

ประเภททั่วไป 

สมัครสอบ 
มาสอบ
คัดเลือก 

 ระดับปริญญาตร ี ๓๙๐ ๑๑๓ ๕๔๒ ๔๑๘ 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ๑๕๐  ๖๑ ๑๑๗ ๙๕ 
๑. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกสอนกีฬา) ๓๐ ๑๕ ๔๐ ๓๔ 
๒. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย) ๖๐ ๓๐ ๕๗ ๔๓ 
๓. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพ) ๓๐ ๑๖ ๑๔ ๑๓ 
๔. สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (การฝึกสอนกีฬากอล์ฟ) ๓๐ ๐ ๖ ๕ 
 คณะศิลปศาสตร์ ๙๐  ๑๔ ๕๙ ๔๗ 
๕.  สาขาวิชาการจัดการกีฬา ๓๐  ๘ ๓๒ ๒๕ 
๖.  สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว ๓๐  ๔ ๕ ๓ 
๗. สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา  ๓๐  ๒ ๒๒ ๑๙ 
 คณะศึกษาศาสตร์ ๑๕๐  ๓๘ ๓๖๖ ๒๗๖ 
๘.  สาขาวิชาพลศึกษา  ๑๕๐  ๓๘ ๓๖๖ ๒๗๖ 
 ระดับปริญญาโท ๒๐ ๐ ๔ ๔ 
 โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ ๒๐ ๐ ๔ ๔ 
๙.  สาขาวิชาพลศึกษา  ๒๐ ๐ ๔ ๔ 
 รวม ๔๑๐ ๑๑๓ ๕๔๖ ๔๒๒ 

 

๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก 
ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬา

เพ่ือลูกรักโดยวิทยาเขตสุพรรณบุรีเปิดสอนชนิดกีฬาว่ายน้ า จ านวน ๒๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ สระว่ายน้ า สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 

๔.๓ รายงานผลโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมคณะศิลปศาสตร์ 
ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมเมื่อวันที่ 

๔–๖ มีนาคม ๒๕๕๘ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนพริกต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๔.๔ การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส ์ครั้งท่ี ๒๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ที่ประชุม รับทราบ รายชื่อบุคลากรและนักศึกษาใน การเตรียมความพร้อมเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๕.๑ ขอความเห็นชอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  มติที่ประชุมเห็นชอบ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗จ านวน ๖ คนดังนี้  



 
 

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

เกียรตินิยมอันดับ๑ เกียรตินิยมอันดับ๒ ปริญญาตรี 
รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ       

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา           

  - วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา - - - - - - ๑ ๑ ๒ ๒ 

คณะศึกษาศาสตร์           

สาขาวิชาพลศึกษา - - - - - - ๔ - ๔ ๔ 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - ๕ ๑ ๖ ๖ 
 
 

๕.๒ ขอความเห็นชอบค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี (เงินรายได้) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี (เงินรายได้) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๓ แผนงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒ ,๑๐๒,๒๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองพัน
สองร้อยบาทถ้วน)  

๕.๓รายงานผลการด าเนินงานทางการเงินของวิทยาเขตสุพรรณบุรี  
มติที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานทางการเงินของวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ไตรมาสที่ ๓ณ วันที่ ๑๕พฤษภาคม ๒๕๕๘ดังนี้  

รายการ วงเงินงบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๖๒,๕๒๕,๐๑๐.๐๐ 

(๑๐๐ %) 
๕๕,๒๘๑,๒๙๕.๖๙ 

(๘๘.๔๑%)  
๗๒๔๓๗๑๔.๓๑ 

(๑๑.๕๙%) 
การเบิก-จ่ายเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑๔,๓๖๗,๙๐๐ 

(๑๐๐ %) 
๕,๘๖๐,๕๙๕.๖๑ 

(๔๐.๗๙ %) 
๘,๕๐๗,๓๐๔.๓๙ 

(๕๙.๒๑%) 
 

๕.๔รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗   
 มติที่ประชุมเห็นชอบรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗   
ระเบียบวาระท่ี  ๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิทยาเขตสุพรรณบุรี   
 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  ส ารวจการณ์ กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่าจาก
รายงานการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นักศึกษาสาขา วิชานันทนาการและการท่องเที่ยว มีจ านวน ๓ ราย 
วิทยาเขตสุพรรณบุรีจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไร และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬากอล์ฟวิทยาเขตสุพรรณบุรีได้
ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬากอล์ฟให้นักเรียนทราบอย่างท่ัวถึงหรือไม่  
 นายอิศเรศร์  ไชยะ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการวิทยาเขตจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร
ชี้แจงว่าขณะนี้มีนักศึกษามาสมัครเรียนเพิ่มในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์แล้ว โดยส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการคัดเลือกของคณะศึกษาศาสตร์  



 
 

 ดร.ชาญชัย ทิพเนตร กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวชื่นชมการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยเฉพาะป้ายบ่งชี้อาคารสถานที่ต่างๆ และเสนอแนะให้วิทยาเขตสุพรรณบุรี ด าเนินการ
ก ากับดูแลการจราจรภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี เนื่องจากวิทยาเขตสุพรรณบุรีได้จัดการจราจรให้รถวิ่งเส้นทางเดียว
ในบางช่วงเวลา แต่ยังมีผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรที่วิทยาเขตสุพรรณบุรีก าหนดไว้ท าให้การจราจรในช่วงเย็นติดขัด 
 นายสุนันท์  ระฆังทอง กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะเรื่องการดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารต่างๆ ภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรีให้มีมาตรฐานในระดับเดียวกันกับโรงแรม เพราะถ้าวิทยาเขต
สุพรรณบุรีมีมาตรฐานในการให้บริการหรือเรื่องความสะอาดแล้วจะท าให้มีผู้สนใจเข้ามาใช้บริการหรือเข้ามา
ศึกษาต่อเพ่ิมมากข้ึน  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะเรื่อง
คุณภาพของงานวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเชิงทดลองที่เก่ียวกับคนวิทยาเขตสุพรรณบุรีควรจัดตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมงานวิจัยในคนขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบผลงานวิจัย   
  มติ ที่ประชุม เห็นชอบและมอบวิทยาเขตสุพรรณบุรีรับข้อเสนอแนะของกรรมการวิทยาเขตไป
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๗.๑ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 

ที่ประชุมมีมติก าหนดวันประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอ านวยการ   

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา  บุพพวงษ์) 
เลขานุการคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 
  

   
  
  
 


